



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๐๕๓

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๓

เรียน ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

- เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน พล.ต.ท.สุรพล อยู่หนูช ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๕) เป็นรองประธาน ผู้แทนหน่วยระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ได้มีมติที่ประชุม ขอสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.


(ปิยะ อุทาโย)

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

**รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓**

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ/ปฏิบัติ
๑	ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กำลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต โดยการตั้งค่าของงบประมาณการผลิตและฝึกอบรมปี ๒๕๖๕ ให้เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ ๐.๕ เป็นร้อยละ ๑ โดย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประธานฯ จะนำไปหารือกับผู้บริหารสำนักงานงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	บช.ศ., รร.นรต, สงป.
๒	ให้หน่วยที่ทำงานพบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙๑,๔๓๐,๕๖๙.๗๒ บาท มี ๘ หน่วย ได้แก่ บช.น., ภ.๕, ภ.๙, สตม., บช.ตชด., สพฐ.ตร.,บช.ศ., สกบ. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดโทษทางวินัยแก่ผู้รับผิดชอบแล้วรายงานให้ จต., สตส. รวบรวมเสนอ ตร. สั่งการ และ วางแผนการตรวจราชการประจำปีตามหนังสือสั่งการ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐	- บช.น., ภ.๕, ภ.๙, สตม., บช.ตชด., สพฐ.ตร.,บช.ศ., สกบ.(ตั้งกรรมการฯ) - จต. , สตส.(เป็นผู้ตรวจ)
๓	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้ลงนามก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๑ (๓๑ ธ.ค.๖๓) และดำเนินการตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของรัฐบาล และหากมีงบเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. ทันที	ทุกหน่วย
๔	ให้ สงป. ฝ่ายเลขาฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ทุกเดือน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล งบประมาณตามระเบียบของทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยให้ รอง ผบช.(รับผิดชอบงานบริหาร) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับ ผบช.	ทุกหน่วย
๕	ให้ สกบ.(ยธ.) ยกร่างวิเทศ เสนอ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. ลงนาม แจ้งกำชับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการออกแบบผังบริเวณการก่อสร้าง เช่น ขอให้โยธาธิการจังหวัด หรือเทศบาล อบจ. ออกแบบรูปรายการ ให้กับ ตร. และส่งให้ สกบ.(ยธ.) รับรอง เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว ในการจัดหาฯ รวมทั้งแบ่งเบาภาระงานของ สกบ.(ยธ.) ที่มีปริมาณมากอีกด้วย หรือหาแนวทางการปฏิบัติใหม่ โดยมอบหมายให้ ผบช. เป็นผู้อนุมัติผังบริเวณการก่อสร้าง โดยผ่านการพิจารณาของโยธาธิการจังหวัด เป็นต้น	สกบ.
๖	ให้พิจารณาหาแหล่งเงินตามระเบียบของทางราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจของตำรวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติของสถานีตำรวจ เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามปกติ เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งเงินนอกระบบ เช่น งบจังหวัด, กทม., เทศบาล, อบต., อบจ., ปนม., กอ.รมน., ป.ป.ส., ป.ป.ง.,กระทรวงดิจิทัลฯ และกองทุนต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น สสส., ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง , กรมทางหลวง , การรถไฟ , กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น	- ทุกหน่วย - สงป.(งป. และ กง.)
๗	สงป.(งป.) สรุปข้อสังเกตจากการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ ๑) รายจ่ายลงทุนได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณล่าช้า (๑๐ พ.ย.๖๓) ๒) หน่วยประกาศแผนการจัดทาล่าช้า ทั้งที่ ตร. ได้สั่งการให้เริ่มกระบวนการจัดหาเมื่อ ๒๑ ส.ค.๖๓ ๓) รายการก่อนนี้ล่าช้ายังไม่ประกาศประกวดราคาภายในเดือน ก.พ. - มี.ค.๖๔ จะถูกนำเข้า พ.ร.บ.โอน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ๔) สกบ.(ยธ.) ยังไม่ส่งแบบรูปรายการก่อสร้างให้หน่วย ๕) หน่วยขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ๖) หน่วยขอเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ๗) รายการผูกพันเดิมต้องบันทึก po ทุกปี เพื่อตัดรายการออกจากเล่มประชุมในครั้งต่อไป ๘) การประชุมครั้งต่อไป จะตั้งรายการไว้ที่หน่วยจัดหา (ครั้งนี้ตั้งที่หน่วยผู้ใช้) ๙) คำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ รายการนโยบายสำคัญของ ตร. เช่น เต็นท์สนาม , รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ , เครื่องแบบอุปกรณ์ประกอบเจ้าหน้าที่สายตรวจใหม่ เป็นต้น	ทุกหน่วย ทุกหน่วย ทุกหน่วย สกบ.(ยธ) บช.ตชด. บช.ก. ทุกหน่วย สงป.(งป.) สกบ.

Uthayo 21.01

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ/ปฏิบัติ
๘	<p>รายการที่ขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลือในปีที่กระทรวงการคลัง อนุมัติ รอบ ก.ย.๖๓ ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) กรณีก่อนนี้ผูกพันและสร้างเอกสารสำรองเงิน จำนวน ๘๔ รายการ และได้ดำเนินการกระบวนการจัดหาเรียบร้อยแล้ว ให้แก้ไขรายการจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ในระบบ GFMS ให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของ มี.ค.๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ตาม ว ๑๓๕ และ ว ๑๔๕ ของหนังสือกระทรวงการคลัง)</p> <p>๒) กรณีก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สร้างเอกสารสำรองเงิน จำนวน ๑,๓๘๒ รายการ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน มี.ค.๖๔ หากเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ขอยกเวลาได้อีก ไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ก.ย.๖๔ มิเช่นนั้นจะพบไป</p>	<p>- ทุกหน่วย - สงป.(กง.)</p>
๙	<p>คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ตร. ให้ สงป. ฝ่ายเลขาฯ สรุปข้อมูลแล้วประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณ โดยใกล้ชิด พร้อมกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ตร. ต้นเดือน ธ.ค.๖๓ ซึ่ง ท่าน ผบ.ตร. จะเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเสนอคำขอ กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ภายใน ๘ ม.ค.๖๔ และ ส่งสำนักงบประมาณภายในกำหนด (๑๕ ม.ค.๖๔) ต่อไป</p>	<p>สงป.(งป.) , ทุกหน่วย</p>
๑๐	<p>ให้หน่วยเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ให้ขอคำปรึกษากับ สงป. ฝ่ายเลขานุการ และ สกบ. โดยใกล้ชิด เพื่อมิให้งบบัพ</p>	<p>- ทุกหน่วย - สงป.(งป.) , สกบ.</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)

ผบก.งป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ



พ.ย.๖๓

